



CÁC KỶ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Thái Bình điểm lại các dấu mốc quan trọng của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam



Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Ảnh tư liệu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp từ ngày 11 - 19/2/1951 tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 766.000 đảng viên trong toàn Đảng.

Qua 15 năm kể từ Đại hội lần thứ nhất, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo cách mạng và kháng chiến của nhân dân ba dân tộc Việt Nam, Lào và Campuchia giành được những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. Tuy nhiên, tình hình xã hội, kinh tế, chính trị của mỗi nước có những thay đổi khác nhau; cách mạng và kháng chiến của mỗi nước có những bước phát triển riêng biệt, đòi hỏi mỗi nước cần phải và có thể thành lập một chính đảng cách mạng theo chủ nghĩa Mác - Lênin, trực tiếp đảm nhiệm sự mệnh lịch sử trước dân tộc mình và chủ động góp phần vào sự nghiệp cách mạng chung của nhân dân ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương.

Cần cứ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ đó, Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một đảng riêng biệt có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm mỗi nước. Ở Việt Nam, Đại hội quyết định thành lập Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội đã nghiên cứu, thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo bản về cách mạng Việt Nam, Báo cáo về tổ chức và Điều lệ của Đảng, các báo cáo bổ sung về Mặt trận dân tộc thống nhất, chính quyền dân chủ nhân dân, quân đội nhân dân, kinh tế tài chính, văn nghệ nhân dân.

Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tổng kết những kinh nghiệm phong phú của Đảng trong hơn 20 năm lãnh đạo cách mạng, vạch ra những phương hướng, nhiệm vụ đưa cuộc kháng chiến thắng lợi hoàn toàn. Báo cáo khẳng định đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và độc lập, thống nhất, dân chủ của Đảng là đúng đắn, cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ nhất định thắng lợi. Báo cáo nêu hai nhiệm vụ chính của Đảng lúc này là: + Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

+ Tổ chức Đảng Lao động Việt Nam.

Đại hội tổng kết quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp và hoàn thiện đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, thông qua Chính cương, Điều lệ và Tuyên ngôn của Đảng. Đại hội quyết định sẽ thành lập những tổ chức cách mạng phù hợp hoàn cảnh Lào và Campuchia. Đảng Lao động Việt Nam có nghĩa vụ giúp đỡ các tổ chức cách mạng Lào và Campuchia lãnh đạo kháng chiến của hai dân tộc ấy giành thắng lợi cuối cùng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương của Đảng gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị do Trung ương bầu gồm 7 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng; đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước trưởng thành mới về tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng. Đảng từ bí mật trở lại hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển cách mạng.

VĂN NGUYỄN (tổng hợp)

Theo GS, TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Trong giai đoạn này công cuộc đổi mới ở nước ta sẽ được tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, thậm chí trải qua những biến động sâu sắc chưa từng có, đặc biệt do những tác động của đại dịch Covid-19 và cạ sát chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng có thể kéo dài do đại dịch Covid-19.

Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực, động lực, tạo đột phá trong đổi mới, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. GS, TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: Sự biến đổi của tình hình thế giới và khu vực cũng như những yêu cầu mới to lớn, có tác động nặng nề tới sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đòi hỏi Đảng ta phải có tư duy mới, tầm nhìn mới để có những quyết sách mạnh mẽ phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tư duy mới, tầm nhìn mới đã được thể hiện trong hệ thống nội dung của dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trước hết là trong chủ đề của Đại hội.

Cũng theo GS, TS Lê Hữu Nghĩa, chủ đề của Đại hội XIII đã có sự kế thừa và đổi mới quan trọng. Đó là những định hướng lớn, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong nhiệm kỳ tới. Chủ đề Đại hội XIII của Đảng bao gồm 5 thành tố cốt lõi, gắn kết với nhau, phản ánh tổng quát, toàn diện, hài hòa những nhận thức mới, yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, chúng ta phải giải quyết.

Về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, dự thảo của Ban Chấp hành Trung ương đề ra là: Khởi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đến năm 2030

Định hướng về sự phát triển đất nước nhanh và bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Vội tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có quyền tự hào đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, cơ đồ, tiềm lực đó tạo nên bộ phận vững chắc đưa đất nước ta vươn lên những đỉnh cao mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Nút giao đường vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Cũng theo văn kiện này, mục tiêu đến năm 2030 của chúng ta là Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Mục tiêu được xác định cũng là khởi đầu khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc của người dân; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, để đạt được những mục tiêu này, một trong những điểm mới mà dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đề cập là: Xác định nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên các lĩnh vực; đặc biệt là về kinh tế. Trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo sẽ đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2030

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt đến năm 2030 khoảng 7.500 USD/người. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. Tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33 - 35% GDP; nợ công không quá 60% GDP. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 50%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt trên 6,5%/năm. Giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1-1,5%/năm.

mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Văn kiện Đại hội cũng khẳng định: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu quả đầu tư, công bằng, văn minh các loại thị trường, nhất là thị trường sản xuất để huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Cơ cấu lại thị trường tài chính - tiền tệ đáp ứng yêu cầu huy động và sử dụng vốn có hiệu quả. Cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm an toàn nợ công... Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào những lĩnh vực then chốt, quan trọng; lành mạnh hóa tài chính, nâng cao trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là lực lượng vật chất quan trọng

của nền kinh tế nhà nước. Theo PGS, TS Nguyễn Viết Thông, chúng ta cần nâng cao tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hóa; khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công; cơ cấu lại kinh tế vùng, đổi mới thể chế liên kết giữa các địa phương trong vùng, phát huy vai trò các vùng kinh tế động lực, quan tâm phát triển các vùng còn khó khăn, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng.

Để góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, cần tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực, các vùng phù hợp với thực tiễn đất nước và trình độ phát triển khoa học, công nghệ hiện đại trên thế giới.

Để góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, cần tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực, các vùng phù hợp với thực tiễn đất nước và trình độ phát triển khoa học, công nghệ hiện đại trên thế giới.

Nâng cao chất lượng quy hoạch vùng; đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng có hiệu quả, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế của từng vùng, tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng. Đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền ủy quyền, gắn với phân định và nâng cao trách nhiệm của Trung ương và địa phương. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thống nhất và nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nội dung quan trọng luôn được xác định trong thời gian tới là Việt Nam tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn. Xây dựng nền kinh tế động lực, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

(theo baotintuc.vn)

Chăm sóc sức khỏe nạn nhân da cam

Hơn 10 năm qua, Trung tâm tẩy độc cho nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin tỉnh đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin của hàng nghìn nạn nhân CĐDC trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, tháng 12/2020, trụ sở Trung tâm được xây dựng mới và chính thức đi vào hoạt động. Đây là niềm vui chung của các nạn nhân CĐDC, khẳng định sự quan tâm, chăm lo của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với nạn nhân CĐDC.

Ông Vũ Công Thành, 71 tuổi, từ 17 phường Trán Lâm (thành phố Thái Bình) từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng từ năm 1967. Sau khi xuất ngũ, ông về địa phương sinh sống nhưng

sức khỏe yếu, bị viêm da, khó khăn trong sinh hoạt. Được sự giới thiệu, giúp đỡ của Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin thành phố, ông đã tìm đến Trung tâm tẩy độc để điều trị. Ông Thành cho biết: Mặc dù chưa hết liệu trình điều trị nhưng ông cảm thấy trong người sáng khoái hơn, sức khỏe tốt hơn. Cơ sở vật chất ở đây rất khang trang, các bác sĩ cũng rất tận tình.

Đối với ông Nguyễn Văn Ý, xã Hồng An (Hưng Hà), đợt tẩy độc đầu tiên tại cơ sở mới của Trung tâm là lần thứ hai ông tham gia tẩy độc. Ông Ý chia sẻ: Hiện nay, Trung tâm tẩy độc được xây dựng rộng rãi, sạch sẽ hơn, đầy đủ thiết bị. Chính vì thế ông rất yên tâm khi đến đây tẩy độc.

Thế trạng của ông từ đó đã được cải thiện, tâm trí thoải mái, đặc biệt là điều hòa được chứng mất ngủ.

Trung tâm tẩy độc thành lập tháng 12/2010. Ngay sau khi thành lập, Trung tâm đã được Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin Việt Nam và tổ chức phi chính phủ "Hiệp hội vì cuộc sống và nền giáo dục tốt đẹp hơn" (ABLE) đồng tài trợ và chuyển giao chương trình tẩy độc cho các nạn nhân CĐDC/Đioxin bằng phương pháp Hubbard. Đây cũng là đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện chức năng tẩy độc bằng phương pháp này. Sau đợt điều trị thành công đầu tiên cho 22 nạn nhân là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị nhiễm CĐDC/Đioxin, đến nay

Trung tâm đã tổ chức thành công 111 đợt tẩy độc cho hơn 3.000 lượt người là nạn nhân và người tự nguyện tham gia tẩy độc. Sau một thời gian hoạt động, cơ sở vật chất của Trung tâm đã xuống cấp. Đến tháng 7/2020, Bảo Việt Nhân Thọ đã tài trợ 3 tỷ đồng để xây mới Trung tâm tẩy độc cho nạn nhân da cam với tổng diện tích gần 200m². Quy mô công trình 2 tầng, gồm 1 phòng khám, 1 kho thuốc, 6 phòng xông hơi tẩy độc. Từ ngày 10 - 31/12/2020, Trung tâm đã thực hiện đợt tẩy độc đầu tiên cho 16 người. Trong mỗi liệu trình tẩy độc kéo dài 21 ngày, các nạn nhân CĐDC sẽ được cấp thuốc, xông hơi, uống thuốc, đo mạch, huyết áp hàng ngày. Toàn bộ quá trình này đều có sự theo dõi chặt chẽ của các y bác sĩ. Giữa quá trình xông hơi, người điều trị được bù nước, kết hợp với chạy bộ thể dục, nghỉ ngơi, ăn uống

theo chế độ, đặc biệt tuyệt đối không được uống rượu, bia hoặc bất kỳ loại thuốc ngoài sự chỉ định của bác sĩ. Sau tẩy độc, hầu hết sức khỏe các nạn nhân được cải thiện và nâng cao; một số người không thấy còn hiện tượng các bệnh mãn tính, tinh thần thoải mái, ăn ngủ tốt, sức khỏe tăng, có người đã trở lại tham gia lao động sản xuất.

Ông Phạm Huy Kha, Giám đốc Trung tâm tẩy độc cho biết: Được sự tài trợ của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, Trung tâm tẩy độc đã được xây dựng với quy mô rộng rãi hơn, gấp đôi số phòng so với trước, mỗi phòng xông hơi tẩy độc cho khoảng từ 12 - 15 người. Cơ sở vật chất được nâng lên. Bàn ghế, hệ thống quạt, điều hòa, nóng lạnh được đầu tư mua mới toàn bộ. Bên cạnh đó, mỗi phòng xông hơi đều được bố trí 1 máy lọc nước giúp

thuận tiện hơn trong quá trình tẩy độc. Chính vì thế, các nạn nhân đến tẩy độc đều rất phấn khởi.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ cho biết: Thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm tẩy độc cho nạn nhân da cam tại tỉnh Thái Bình, chúng tôi hy vọng có thể phần nào hỗ trợ và cải thiện sức khỏe cho các nạn nhân CĐDC, động viên họ và gia đình tiếp tục sống

khỏe mạnh, ý nghĩa. Đây là trách nhiệm và cũng là giá trị sống tốt đẹp của người Việt mà chúng tôi mong muốn bảo vệ và phát huy đến các thế hệ sau.

THU HOÀI



Cơ sở vật chất được đầu tư mới tạo thuận lợi cho các nạn nhân CĐDC trong quá trình thăm khám.